

**KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH...** (Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao chứng nhận thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.



Ảnh: THẠNH TÂM

kháng chiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp bước truyền thống cha anh, bước vào công cuộc đổi mới đất nước, thanh niên Thái Bình tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ thông qua các phong trào, hành động cách mạng. Tiêu biểu như các phong trào: Tuổi trẻ Thái Bình tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; thanh niên khởi nghiệp. Các chương trình, hoạt động sáng tạo, hiệu quả, như: Tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, ngày chủ nhật xanh, "Đến ăn đáp nghĩa", "Ướt nước nhớ nguồn"... Tổ chức đoàn ở Thái Bình không ngừng được xây dựng, củng cố và phát triển với hơn 83.300 đoàn viên, thanh niên. Qua các phong trào, chương trình hành động,

tuổi trẻ Thái Bình đã thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, được các cấp, các ngành và toàn xã hội biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao. Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Thái Bình đã tuyên dương 90 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện, những đóng góp của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Đồng chí nhấn mạnh, đất nước, quê hương đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều vận hội và khó khăn đan

xen, vì vậy Đoàn Thanh niên tỉnh, các thế hệ thanh niên phải quyết tâm kế tục xứng đáng, làm giàu thêm truyền thống vẻ vang, biến truyền thống thanh động lực, hành trang của mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong xây dựng quê hương, trong hành trình lập thân, lập nghiệp. Biến khát vọng của nhân dân thành khát vọng của tuổi trẻ, mỗi thanh niên cần xác định cho mình mục tiêu, lý tưởng, khát vọng cống hiến, phấn đấu, trước hết là lập thân, lập nghiệp, sau là tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chủ trương, các giải pháp chủ yếu

đàn và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, sẽ cụ thể hóa thành những nhiệm vụ cụ thể trên tất cả các lĩnh vực. Vì vậy, các nhiệm vụ này phải được lồng ghép vào hệ thống quản trị, nắm chắc, biến thành nhiệm vụ của mình. Trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ của mình trên từng lĩnh vực, việc làm, phải là người xung phong đi đầu thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Muốn thực hiện được, đoàn thanh niên các cấp phải chủ động xây dựng, phát động các phong trào sâu rộng trong thanh niên, tiếp tục phấn đấu, thực hiện nhiều hơn, phân phụ hơn, ý nghĩa hơn và hiệu quả hơn nữa các công trình, việc làm của thanh niên, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi thanh niên phải có ý thức

xây dựng tổ chức đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên ngày càng vững chắc; chuẩn bị mọi mặt về ý tưởng, lý tưởng, mục tiêu, hoài bão của mình để đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng và mong muốn các bạn trẻ luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, trung thành với lý tưởng cộng sản, yêu nước, yêu quê hương, luôn xung kích, tình nguyện, dấn thân vào sự nghiệp cao cả mà Đảng và Bác Hồ đã trao cho thanh niên. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện, động viên, hỗ trợ thanh niên; mong các bạn trẻ sẽ chứng minh được, kể thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, khẳng định vai trò của thanh niên trong thời đại mới.

**Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX**

Chiều ngày 22/3, tại Công ty Cổ phần Việt Xô gas và Công ty TNHH Bông Thái Bình, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức phát động hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động.

Việc phát động hưởng ứng cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động nhận thức rõ về thành tựu đạt được và những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; nắm vững phương hướng, mục tiêu, tầm nhìn chiến lược, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, trọng tâm, các khâu đột phá giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Từ đó bản thân mỗi đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động không ngừng nỗ lực vươn lên, tích cực học tập, lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.



Chủ tịch các công đoàn cơ sở và công nhân viên chức lao động trong khu công nghiệp tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Ngay sau lễ phát động, đồng đàn đoàn viên, công nhân viên chức lao động thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố tham gia cuộc thi. Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố đặt mục tiêu 100% cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động tham gia cuộc thi.

NGUYỄN CƯỜNG

**TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH...**

(Tiếp theo trang 1)

tài chính công, tài sản công; phát hiện những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung; phát hiện các sai phạm, hành vi tham nhũng, thất thoát, lãng

phí và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật. Phạm vi kiểm toán là niên độ ngân sách năm 2020 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán.

Thời hạn kiểm toán là 18 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán tại đơn vị. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, sách năm 2020 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của Tổng Kiểm toán Nhà nước; đồng thời,

đòi hỏi các đơn vị chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc nội dung, tài liệu phục vụ nhiệm vụ của đoàn Kiểm toán Nhà nước; sắp xếp công việc hợp lý để làm việc với đoàn theo đúng thời gian đã được bố trí. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ và trao đổi thông tin kịp thời, bảo đảm các nội dung,

đòi hỏi các đơn vị chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc nội dung, tài liệu phục vụ nhiệm vụ của đoàn Kiểm toán Nhà nước; sắp xếp công việc hợp lý để làm việc với đoàn theo đúng thời gian đã được bố trí. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ và trao đổi thông tin kịp thời, bảo đảm các nội dung,

**KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ**

(Tiếp theo trang 1)

đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao việc tổ chức các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Tiên Hải trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới huyện Tiên Hải tiếp tục thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch đã đề ra, trong đó tổ chức chặt chẽ hội nghị hiệp thương lần thứ ba cũng như tổ chức cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Làm tốt khâu lập danh sách cử tri, chú trọng rà soát và xác định cử tri đi làm xa không có mặt tại địa phương... Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Quan tâm nắm bắt tình hình địa bàn và tình hình cử tri, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Cùng với đó, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn huyện.

ủy làm trưởng đoàn làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Kiến Xương về việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Kiến Xương được triển khai đúng tiến độ. Cấp huyện đã thành lập 9 ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, cấp xã thành lập 227 ban bầu cử đại biểu HĐND. Kết quả công tác tiếp nhận hồ sơ người ứng cử, cấp huyện có 68 hồ sơ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện; cấp xã có 1.499 hồ sơ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021 sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri đối với người ứng cử. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử; rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; tiến hành rà soát chuẩn bị lập danh sách cử tri. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được bảo đảm.

những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc của các địa phương ở Kiến Xương trong công tác chuẩn bị bầu cử, để xuất các giải pháp tháo gỡ. Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao thời gian qua huyện Kiến Xương đã bám sát chỉ đạo của tỉnh trong triển khai thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử theo đúng quy định. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện và các xã, thị trấn tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của cuộc bầu cử bảo đảm đúng các quy định của pháp luật, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh. Làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân trên địa bàn huyện hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri; chú trọng tuyên truyền đối với cử tri dưới 18 tuổi, công nhân trong các cụm công nghiệp. Tiếp tục nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Thông vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi kiểm tra. Đến thời điểm này, huyện Đông Hưng đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chuẩn bị cho bầu cử bảo đảm đúng quy trình, thời gian quy định. Trên địa bàn huyện có 2 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 8 đơn vị bầu cử bầu cử đại biểu HĐND huyện và 268 đơn vị bầu cử, 269 tổ bầu cử bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Ủy ban bầu cử huyện đã tiếp nhận 74 hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện đúng thời gian quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Ủy ban bầu cử cấp xã đã tiếp nhận 1.837 hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 3 hồ sơ của người tự ứng cử. Ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức xong bước hiệp thương lần thứ hai thống nhất lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; số lượng người ứng cử, cơ cấu về nghề nghiệp, tôn giáo, đại biểu nữ, trẻ tuổi, tái cử, người ngoài Đảng đều bảo đảm theo quy định. Huyện cũng đã tích cực rà soát để bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử.

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; rà soát, lập danh sách cử tri; chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện, quan tâm, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh ở những địa bàn trọng điểm; phương án phòng, chống dịch Covid-19. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của huyện Đông Hưng trong công tác triển khai các bước của quy trình bầu cử. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện thường xuyên cập nhật, triển khai các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh; tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, thành lập các tổ bầu cử theo đúng quy định; có phương án giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử theo thẩm quyền; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; quan tâm làm tốt việc rà soát, lập danh sách cử tri, nhất là di biến động của người tại nhà tạm giam, trại cai nghiện, khu cách ly. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử theo đúng kế hoạch; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

TRẦN TUẤN

\* Chiều ngày 22/3, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Phạm Đăng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá

Năm 2021, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính, kinh tế, kỹ thuật sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động. Các cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị trong Khối trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua của đơn vị; phát huy vai trò tiên

phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

MAI TRANG

**Khởi thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính, kinh tế, kỹ thuật  
Tích cực đổi mới nâng cao hiệu quả công tác thi đua**

Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh được giao là một trong những nội dung

quan trọng được Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính, kinh tế, kỹ thuật triển khai tại hội nghị kỷ kết giao ước thi đua và triển khai công tác thi đua năm 2021 diễn ra vào chiều ngày 22/3.

Năm 2021, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính, kinh tế, kỹ thuật đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Năm 2021, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính, kinh tế, kỹ thuật đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đạt được nhiều kết quả tích cực.

nhà trường đã báo cáo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tổ chức học Ban Giám hiệu với cán bộ chủ chốt của Trường để xử lý vụ việc. Quan điểm của nhà trường là kiên quyết không bẻ che, dung túng cho hành vi sai trái của cán bộ, nhân viên, người

QUỲNH LƯU

**Tạm đình chỉ công việc đối với giáo viên dạy lái xe do mâu thuẫn với người tham gia giao thông**

Ngày 22/3/2021, Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải Thái Bình đã ra quyết định tạm đình chỉ công việc đối với ông Tô Chí Dũng, giáo viên dạy thực hành lái xe để giải quyết sự việc mâu thuẫn với người tham gia giao thông xảy ra ngày

20/3/2021 tại xã Vũ Ninh (Kiến Xương). Thời gian tạm đình chỉ công việc đối với ông Tô Chí Dũng là 15 ngày kể từ ngày 22/3/2021. Trước đó, một số cơ quan báo chí đã phản ánh về sự việc ông Tô Chí Dũng và một số học

viên có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại huyện Kiến Xương sau và chạm giáo viên. Liên quan đến vụ việc này, ông Phan Hải Nam, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải Thái Bình cho biết: Ngay sau khi nắm được thông tin sự việc,

nhà trường đã báo cáo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tổ chức học Ban Giám hiệu với cán bộ chủ chốt của Trường để xử lý vụ việc. Quan điểm của nhà trường là kiên quyết không bẻ che, dung túng cho hành vi sai trái của cán bộ, nhân viên, người

lao động. Hiện nay nhà trường đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc một cách khách quan, minh bạch và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

QUỲNH LƯU